

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายฉัตรชัย สุรวฒนบุรณ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
2	นายพิสิษฐ ทองจับ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
3	นายพิสิษฐ บุญเสื่อ	วิศวกรชำนาญการ	
4	นางธัญธรรณ สวากนธิพันธ์ุ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
5	นายมงคล โรจนเสน	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
6	ว่าที่ร้อยตรีไฉน กุญแจทอง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
7	นางจิตตรา ดอกบัว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
8	นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
9	นายชุตินา เสนเทศ	ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ	
10	นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
11	นายกิตติ เมธาวงค์	ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ	
12	นายสากล ม่วงเขียว	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ	
13	นายไพโรจน์ ทับพุ่ม	ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานพิเศษ	
14	นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
15	นางบุญเรือน กล่ำสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
16	นางนางศิริมา คังขรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
17	นายภณคม สิริชินคุณ	ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ	
18	นายคณันต์ ธรรมทันตา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
19	นายวรเศรษฐ์ นิธิอนันต์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
20	นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
21	นางมาลี อินทร์ประเสริฐ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
22	นายนภดล มังกรทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
23	นายศักดิ์ เรืองประยูร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
24	นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
25	นางสาวกรรณา บุญจรรุพัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นางสมหมาย มังกรทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
27	นางเรณู ฤกษ์บุญชี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
28	นายอัฐตพงษ์ เทียนขวัญ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	
29	นางสายสุณี ผลพิทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
30	นางวรรณวิภา ขวาลสันตติ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
31	นายวัชรชัย พิมพภรณ์	วิศวกรชำนาญการ	
32	นายสยามรัฐ คงทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
33	นางสาวชุติมา ญาณะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
34	นายกฤษวัช ใจกล้า	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
35	นายอิทธิกร ธรรมจันทิก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
36	นางสาววรรณาภรณ์ นิลสนธิ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
37	นางพิมพ์ชฎา อาจวิชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	นายโยธิน อุทยานิล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
39	นายสุวิทย์ เรืองจาบ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
40	นางสาวชมพูนุช พิกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
41	นางศุภดารา คหันทเสวี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
42	นางสาวจันทิมา ทองเปี่ยม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
43	นางสาวศิริพร พุกจันทา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
44	นายกิจพงษ์ เตื่อประโคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
45	นายสุประวีณ์ ธนชัยศิริกุล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
46	นางดวงพร เข้มสีขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
47	นางยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
48	นางสาวกนกพร คงนาค	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
49	นางสาวนันทิดา นิลบุศย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
50	นางขวัญมนัส มิตรสุพรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
51	นางสาววิภาพร สีโนทก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
52	นางสาวอรทัย ยศศักดิ์ศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
53	นางสาวนรารัตน์ คงวัฒนา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
54	นางสาวสมศิริ แอนดะริส	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
55	นางสาววิภารัตน์ สีดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
56	นางสาวชาลิสลา ล้วนทร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
57	นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	
58	นางสาวมณฑิกากาญจน์ นุชรักษ์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
59	นางอุษมา พิณสุรงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
60	นายคงเดช นิเวศอนันต์กุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
61	นายสิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
62	นางสาวโยชิตา เปลี่ยนสอน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
63	นางสาวพิรุณ ศรีเหรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
64	นางสาวมินตรา วัชชีระนาวิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
65	นางชนิดาภา ตาน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
66	นางสาวณปภัช รัตนิเชียร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
67	นางสาวจิตาภา มูลสีสุก	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
68	นางสาวชญารัตน์ แสงเพชร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
69	นายธนภัทร ยาวะโนภาส	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
70	นางสุนันทา คันทะสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
71	นางสาวอลิสลา โรหิตเสถียร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
72	นายปิยพัทธ์ ชวงฉ่ำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
73	นางสาวพรรณพร คักดิ์ศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
74	นางสาวอรสา อินทสร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
75	นางสาววิภาวลัย โภคทรัพย์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
76	นางสาวจันทระจิรา จอมเดช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
77	นางสาวอัญชลี ขำนวนทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
78	นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
79	นางสาวนารีญาร์ ประโพิง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
80	นางสาวชุลีพร เจนในเมือง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
81	นางสาวชญาดา อินทรผดุง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
82	นางสาวสิริณญา ทองอยู่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
83	นางสาวธนวดี ทิพย์คงคา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
84	นางจรรยาพร พันธุ์เวหา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
85	นางสาวจิราพร พุกจันทา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
86	นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
87	นายสหรัฐ บุญเสื่อ	วิศวกรปฏิบัติการ	
88	นายจิราวัฒน์ เนียมรุ่งเรือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
89	นางสาวเพ็ญศรี สนวนสิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
90	นางสาวจริยานุช อินทร์ช้าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
91	นางสาวพัชยา คานจันทิก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
92	นางแสงเทียน พิกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
93	นายอนุชา พิมพ์แสน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
94	นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	